

การลงทุนเพื่อการพัฒนาลูกค้ำ

ลำดับ	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ระยะเวลาโครงการ	งบประมาณปี 2563	วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่ได้รับ
1	โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย	2563-2565	13,550,000.00	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยชุมชนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนด้านความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย งบประมาณและการเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล
2	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบฯ เพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข	2563-2565	36,727,000.00	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำหลักปรัชญาพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งสู่ความสมดุลในรูปแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สู่การผ่านมาตรฐานชุมชนอุดมสุข เพื่อพัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้เป็นเครือข่ายการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต (Value Chain) มุ่งเน้นการเติบโตให้เกิดธุรกิจชุมชน
3	โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐาน	2563-2565	8,000,000.00	เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถรักษามาตรฐานที่ได้รับ และเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตการบริโภคและการตลาดอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
4	โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย	2563-2565	4,500,000.00	<p>เพื่อพัฒนาฐานเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย” ภายใต้ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๓.ก.ส. ประจำปี 2563 โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งเน้นการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการใช้ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาฐานเรียนรู้ฯ แผนพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก การนำเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบ online เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย (Agri tech) อาหารปลอดภัย (Food safety) การรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน และการดูแลผู้สูงอายุ ค้นหากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่มีศักยภาพมาพัฒนาด้วยการผสมผสานการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาฐานเรียนรู้ โดยสามารถปรับวิธีการจัดการกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ วิธีการเรียนรู้ เช่น E-Learning เพื่อเป็นสื่อในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้ำและชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>สร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดแผนพัฒนาฐานเรียนรู้ NEW GEN และทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับการผลิตด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่า เปลี่ยนการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนา SMAEs วิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น</p>